

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๖ สมัยสามัญนิติบัญญัติ
วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยสุพัตรา พรหมศร

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมเริ่มในเวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกา นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภาขึ้นบัลลังก์โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ พิจารณาหารือในที่ประชุมฯ หลายเรื่องโดย **พันตำรวจเอกสนธยา แสงเภา** สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา หารือว่า ได้ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคมที่ผ่านมา และได้หารือเรื่องความมั่นคงว่า หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้จัดตั้งกองกำลังจันทบุรี - ตราด ที่ชายแดนกัมพูชา กินพื้นที่ จ.จันทบุรี-จ.ตราด ไปจนถึงหลักเขตที่ ๗๓ บ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด คิดเป็นระยะทาง ๒๕๐ กิโลเมตร ซึ่งประเทศไทยกับประเทศกัมพูชายังมีสถานการณ์ความขัดแย้งที่อาจจะตึงเครียดได้ ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียมตัวพร้อมรบ และจัดเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์ อาวุธต่อสู้อากาศยานระยะใกล้ ทั้งนี้ กองทัพเรือได้จัดหาเครื่องยิงอาวุธปล่อยวิถีต่อสู้อากาศยาน จรวดอาวุธปล่อยวิถีสู่อากาศ และได้อนุมัติเครื่องยิงจำนวนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ จำนวน ๒๔ เครื่องยิง และยังเหลือลูกยิงอีก ๑๔๔ ลูก แต่ขณะนี้ใช้ได้เพียง ๒ ลูก ตนจึงมีความกังวลใจมาก จึงอยากขอให้รัฐบาลสนับสนุนงบกลางเพื่อจัดซื้อรถถังเพิ่มเติม คันละประมาณ ๑๖๐ ล้านบาท ถ้าจะซื้อเพื่อประโยชน์กองทัพในภาพใหญ่ก็อาจจะต้องใช้งบประมาณ ๒,๕๐๐ ล้านบาท เพื่อกองกำลังจันทบุรี-จ.ตราด จะได้มีกำลังใจในการต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศชาติต่อไป **นายคำคุณ สิทธิสมาน** สว.สรรหา ได้หารือขอให้รัฐบาลแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ดร.สมปอง สุจริตกุล อดีตทนายความคดีปราสาทพระวิหารเมื่อปี ๒๕๐๕ มาเป็นที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศของไทยในคดีปราสาทพระวิหารด้วย โดยทั้งนี้ส่วนตัวไม่กังขาในความรู้ความสามารถของที่ปรึกษาชาวต่างชาติทั้ง ๓ คนและนายวิรัชชัย พลาศรีย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมทนายความต่อสู้คดี แต่เห็นว่าควรมีคนไทยที่มีความรู้ความสามารถ เช่น ศาสตราจารย์ดร.สมปอง สุจริตกุล นักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศเข้าร่วมทีมด้วย เพราะท่านเองก็มีส่วนร่วมในการต่อสู้คดีเขาพระวิหารภาค ๑ มาแล้ว ดังนั้นถึงแม้จะมีการเพิ่มที่ปรึกษาที่ไม่สามารถไปครอบงำหรือเป็นหลักของการตัดสินใจแต่อย่างใด เพราะการตัดสินใจเป็นการตัดสินใจร่วมกัน การจะเพิ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญอีก ๑ คน ซึ่งเป็นคนไทยก็คงไม่มีอะไรเสียหาย **นายดวง อันทะไชย** สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา หารือให้ข้อสังเกตไปยังรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่า วันนี้ประเทศไทยได้ถูกประเมินจากเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม ว่าเป็นประเทศที่มีระดับการศึกษาในอันดับที่ ๘ ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุดในประเทศอาเซียน ครูทั่วประเทศก็เกิดคำถามเดียวกันว่าเราจะแก้ปัญหาของประเทศอย่างไร แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กลับให้มาแก้ที่ทรงผมนักเรียนแล้วเกี่ยวอะไรกับคุณภาพการศึกษา ทั้งที่ตลอด ๕ ปีที่ผ่านมา การศึกษาไทยมัวแต่มุ่งเน้นไปที่ไอเน็ต เอนีต ผลการศึกษาเด็กไทยจึงออกมาอันดับที่ไม่ดีในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมองว่าคุณภาพการศึกษาไม่ได้หมายถึงการจำได้ หมายรู้ อย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพทางกาย ทางอารมณ์ สังคม และสติปัญญามากกว่า และถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคิดไม่ออก ให้ไปเปิดพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แล้วจะพบว่าคุณภาพการศึกษาคืออะไร ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ต้องทบทวนนโยบายการจัดการศึกษาด้านคุณภาพอย่างจริงจัง

น.ส.สมล สุตะวิริยะวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรีหารือว่า ทรงผมนักเรียนเป็นปัญหาจริงหรือไม่ ตนเคยเป็นครูมาก่อนและได้เห็นการพัฒนาชีวิตของนักเรียนมาหลายสิบปีก็คิดว่าไม่น่าเป็นปัญหา ซึ่งถ้าร.ว.ศึกษาธิการไม่บ้าจี้ไปหยิบเรื่องนี้ขึ้นมา ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ เนื่องจากเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การริดลอนสิทธิ ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ชี้แจงแล้ว ซึ่งมองว่าเรื่องทรงผมเป็นกฎ กติกา ข้อบังคับ

ของโรงเรียนมากกว่า เหมือนบ้านเมืองก็ต้องมีกฎหมาย ดังนั้น จึงอยากฝากไปยังรัฐบาล โดยเฉพาะรมว.

ศึกษาธิการ ควรแจ้งให้ทุกโรงเรียนใช้กฎกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อไม่ให้เกิดการสับสน ดีกว่า นอกจากนี้ ก็ควรหาวิธีแนวทางการศึกษามากกว่าที่จะมาสนใจเรื่องทรงผมนักเรียน

นายประสาร มฤคพิทักษ์ ส.ว.สรรหา ท้าหรือว่า กระบวนการยุติธรรมไทยขณะนี้กำลังถูกท้าทายอย่างมาก มีความพยายามนิรโทษกรรมช่วยบุคคลมาตลอดตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๔ จนเป็นที่มาของคำว่า “ผมสับขาหลอก” จากนั้นคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ ก็มีความพยายามจะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา ๓๐๙ เพื่อนำไปสู่การล้างผิดให้กับบุคคลเฉพาะตัว และล่าสุดก็มีข้อเสนอคณะนิติราษฎร์ว่า ให้มีการตั้งคณะกรรมการชี้ขาด และกล่าวถึงประเด็นถ้าใครมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองหลังจากเหตุการณ์ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ไม่ต้องรับผิด ซึ่งอยากให้ทบพวนประวัติศาสตร์คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ปี ๒๕๓๔ ที่ได้ทำการยึดอำนาจเมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๓๔ และได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมายึดทรัพย์ นักการเมืองจำนวนหนึ่ง แต่ในที่สุดด้วยกระบวนการศาลที่ไม่ยอมรับ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติการใดๆได้ เป็นประสบการณ์ที่เราได้ผ่านกันมาแล้ว ดังนั้น การที่จะตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาชี้ขาด ความขัดแย้งตรงนี้ก็ คือหน่วยงานที่มีอำนาจเหนือกระบวนการยุติธรรมนั่นเอง ถ้าเช่นนั้นความสำคัญของกระบวนการยุติธรรมไทย จะหลงเหลืออะไรให้เป็นที่เคารพนับถือ ทั้ง ๆที่มีอายุมานานนับร้อยปีแล้ว

ภายหลังการหารือแล้ว ที่ประชุม ฯได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เพื่อสนับสนุนให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้อย่างแท้จริง โดยเพิ่มบทบาทขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายในการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิคนพิการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น มีการปรับปรุงการให้บริการเกี่ยวกับกองทุน ปรับปรุงการให้บริการในการออกบัตรประจำตัวให้แก่คนพิการ โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการให้รวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งปรับปรุงบทบาทหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พวก) ให้เป็นหน่วยปฏิบัติการในการตรวจสอบและดูแลคนพิการ และปรับปรุงสถานะของสำนักงานให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ประเด็นที่แก้ไขเพิ่มเติมก็กำหนดให้มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ โดยคนพิการสามารถเสนอแนะต่อคณะกรรมการ สำนักงานหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกำหนดมาตรการในการดูแลความเป็นอยู่ของคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดให้มี สนับสนุน อำนวยความสะดวก หรือปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้คนพิการสามารถใช้สิทธิได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ก็มีการเพิ่มบทบาทขององค์กรคนพิการในการช่วยเหลือคนพิการ โดยการเสนอแนะต่อคณะกรรมการหรือสำนักงาน เพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์แก่คนพิการเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมหรือช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนและเสมอภาค ในการเรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ และให้ความช่วยเหลือคนพิการเพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งกำหนดให้มีศูนย์บริการคนพิการให้มีการอนุญาตจัดตั้งศูนย์ในระดับต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ ซึ่งสำนักงาน ฯและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน องค์กรคนพิการ ท้องถิ่น หรือชุมชนเป็นผู้จัดตั้งและดำเนินกิจการ เพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือคนพิการในชุมชน ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ สำหรับวิธีการจัดตั้งและมาตรฐานการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการตาม

มาตรา ๕ กำหนด และมีอำนาจหน้าที่สำรวจ ติดตามสภาพปัญหาคนพิการ และจัดทำระบบข้อมูลการ ให้บริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความ ช่วยเหลือตามที่คนพิการร้องขอและตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด และประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงาน ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ ติดตามและ ประเมินผล และรายงานเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออก บัตรประจำตัวคนพิการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด นอกจากนี้ยังมี การปรับปรุงการให้บริการแก่คนพิการของกองทุนให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนในส่วนกลางสามารถมอบหมายให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ซึ่งเป็นองค์กรในระดับจังหวัดที่มีความใกล้ชิดกับคนพิการในพื้นที่พิจารณา อนุมัติเงินแทนได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาและอนุมัติเงินของกองทุน สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอคำขออนุมัติต่อคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาทุกกรณี และ กำหนดให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและเป็นหน่วยงานกลางในการตรวจสอบและดูแลการ ดำเนินการให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยแก้ไขบทนิยามชื่อจาก “เลขาธิการ” เป็น “ผู้อำนวยการ” และเพิ่มเติมสถานะและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการแห่งชาติ และ กำหนดขั้นตอนและวิธีการให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ดำเนินการตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ และการปรับปรุงสถานะของสำนักงาน โดยมีฐานะ เป็นกรมในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น

ร่างพระราชบัญญัติได้มีการอภิปราย ฯสำหรับประเด็นที่มีการแก้ไขในขั้นตอนของคณะกรรมการไม่ ว่าจะเป็นประเด็น การปรับฐานะกองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเด็นการยกระดับ คณะอนุกรรมการจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ และประเด็นการปรับฐานะกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นนิติบุคคลในสังกัดสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แห่งชาติ เพื่อให้สามารถพัฒนาการดำเนินงานกองทุน ฯให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็น สากลด้วย

ภายหลังการอภิปรายของสมาชิก ฯและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ ฯได้เวลาพอสมควร ที่ ประชุม ฯได้มีมติในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภา จึงถือว่าร่าง ฯนี้ได้ผ่านความ เห็นชอบจากทั้ง ๒ สภาแล้วจะได้นำไปประกาศใช้เป็นกฎหมายในขั้นตอนต่อไป

จากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเป็นการแก้ไข เพิ่มเติมเช่นเดียวกันโดยมีสาระสำคัญในตัวร่าง ในการกำหนดให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการแห่งชาติมีฐานะเป็นกรมในกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมทั้งกำหนดให้โอน บรรดากิจการ เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้และภาระผูกพันทั้งปวง รวมถึงข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากร ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แห่งชาติ ในกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ พ.ศ ๒๕๕๐ ไปเป็นของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ ๒๕๔๕ ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ประชุมมีมติในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาจึงถือว่าร่างนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากทั้ง ๒ สภาแล้วจะได้นำไปประกาศใช้เป็นกฎหมายในขั้นตอนต่อไป

จากนั้นที่ประชุมฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน ซึ่งเป็นร่างฯ ที่มีสาระสำคัญ เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านและเป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีการกำหนดให้มีพื้นที่สำหรับดำเนินพิธีการร่วมกันและกำหนดหลักเกณฑ์กลางสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศภาคีตามความตกลงเพื่อดำเนินการตามพิธีการในพื้นที่

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นร่างที่ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในที่ประชุมฯ จึงมีมติในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาจึงถือว่าร่างฯ นี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากทั้ง ๒ สภาแล้วจะได้นำไปประกาศใช้เป็นกฎหมายในขั้นตอนต่อไป

จากนั้นที่ประชุมฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพให้ได้รับบำนาญพิเศษเพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและมีการแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับ เพื่อให้สามารถนำเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญมารวมคำนวณได้ นอกจากนี้ยังแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อยกเลิกบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการให้ผู้รับบำนาญปกติหรือบำนาญตกทอดที่กระทำความผิดถึงต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาโทษจำคุกหรือตกเป็นบุคคลล้มละลายหมดสิทธิรับบำนาญปกติหรือบำนาญตกทอดนับแต่วันมีคำพิพากษาถึงที่สุดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้รับบำเหน็จหรือบำนาญโดยเสมอกัน รวมทั้งไม่กระทบสิทธิของบุคคลที่สามในเรื่องการรับบำเหน็จตกทอด เพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับข้าราชการประเภทอื่น โดยให้ผู้รับบำนาญปกติหรือบำนาญตกทอดที่กระทำความผิดถึงต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาโทษจำคุกหรือตกเป็นบุคคลล้มละลายทุกริตตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ซึ่งเดิมต้องเสียสิทธิรับบำนาญปกติหรือบำนาญตกทอดนับแต่วันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุด ให้ยังคงมีสิทธิได้รับบำนาญปกติหรือบำนาญตกทอดต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ประชุมมีมติในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาจึงถือว่าร่างฯ นี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากทั้ง ๒ สภาแล้วจะได้นำไปประกาศใช้เป็นกฎหมายในขั้นตอนต่อไป

จากนั้นที่ประชุมฯ ได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมการถามตอบกระทู้ถาม ๑ เรื่องคือ

กระทู้ถามเรื่อง แนวทางหรือนโยบายในการควบคุมหรือจำกัดการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน การควบคุมและจำกัดร้านค้าอาวุธปืนและยกเลิกโครงการปืนสวัสดิการแก่ข้าราชการที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำขึ้น ตามโดยพลตำรวจโทมานิช ไกรวงศ์ สมาชิกวุฒิสภาว่า รัฐบาลมีแนวทางหรือนโยบายในการควบคุมหรือจำกัดการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนการควบคุมและจำกัดร้านค้าอาวุธปืนและยกเลิกโครงการปืนสวัสดิการแก่ข้าราชการที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำขึ้นหรือไม่ อย่างไร

พลตำรวจโทชัชฎ์ กุลติลล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถามว่า ตามที่อาวุธปืนได้รับอนุญาตให้มีการพกพาที่ถูกต้องกว่า ๒ แสนกระบอกปัจจุบันนี้นั้น กรมการปกครองแจกจ่ายอาวุธให้ผู้สั่งจองแล้ว ๙ หมื่นกว่ากระบอกในข้อมูล ณ วันนี้ อย่างไรก็ตามรัฐบาลต้องมีการควบคุมการครอบครองโดยคุณสมบัตินของผู้ที่จะมีอาวุธปืนอย่างเข้มข้นมากขึ้น สำหรับการควบคุมและจำกัดร้านค้าอาวุธปืนมีคณะกรรมการของกรมการปกครองควบคุมอยู่ในปัจจุบันและจะขยายความควบคุมให้เพียงพอในความเหมาะสม และในปีหนึ่ง ๆ ขณะนี้ก็ได้กำหนดไว้ว่าจะให้ออกใบอนุญาตพกพาปืนปีละ ๓๐ กว่ากระบอกเท่านั้น สำหรับปืนสวัสดิการในหน่วยราชการส่วนต่าง ๆ นั้นคงจะยกเลิกโครงการได้ก็โดยไม่มีคำสั่งจอง

หรือไม่มีการจ่ายเงินเมื่อสั่งจองเท่านั้นในขณะนี้ ซึ่งก็มีจำนวนผู้ที่ยังไม่ได้รับอาวุธปืนในขั้นตอนการดำเนินการขอมีอาวุธปืนขณะนี้มากพอสมควรคือกว่า ๘ หมื่นกว่ากระบอก อย่างไรก็ตามในการห้วงใยปัญหาดังกล่าวกระทรวงก็มีแนวคิดในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเพื่อจำกัดการให้มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองให้รัดกุมมากขึ้นโดยจะมีการเพิ่มหลักเกณฑ์อย่างรอบคอบในการพิจารณาออกใบอนุญาตพกพาให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยก็จะได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการตรวจสอบบัญชีผู้มีอาวุธปืนทั่วประเทศด้วยซึ่งก็กำลังดำเนินการอยู่และคงจะปฏิบัติได้ในเร็ววัน

พลตำรวจโทมานิช ผวกข้อสังเกตเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองอยู่ปัจจุบัน

กระทรวงมหาดไทยควรตรวจสอบให้มีการใช้ให้ถูกต้องตามทะเบียนในการใช้ให้เกิดความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนมือที่นำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรด้วย

พลตำรวจโทชัช จุลติล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบรับข้อสังเกตไปปฏิบัติในแนวทางที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๕๓ นาฬิกา